



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/การเมือง

วันที่: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11272

หน้า: 12 (ล่างขวา)

Col.Inch: 44.98 Ad Value: 65,221

PRValue (x3): 195,663

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชงแก้ 'กฎหมายสปก.' เพิ่มประโยชน์ท่องเที่ยว

ชงแก้ 'กฎหมายสปก.' เพิ่มประโยชน์ท่องเที่ยว

กรุงเทพธุรกิจ ● “ธรรมนัส” เล็งแก้กฎหมาย ส.ป.ก. เพิ่มสิทธิใช้ประโยชน์ท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาการถือครองเพื่อจำหน่าย จ่ายโอน สร้างมูลค่า-คุณค่าเท่าไร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวานนี้(2ส.ค.)ว่า สัปดาห์หน้าจะเรียกผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลมารับนโยบาย คือ 1.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2.สำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 3.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 4.กรมพัฒนาที่ดิน

สำหรับ ส.ป.ก.ถือว่าตรงกับนโยบายของพรรค เรื่องการโฉนดทองคำ โดยเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 กับโฉนดที่ดินจะต้องมีมูลค่าและมูลค่าเท่ากัน โดยปัจจุบัน ส.ป.ก.4-01 ค่าประกันกู้เงินธนาคารไม่ได้ เพราะเป็นเอกสารสิทธิห้ามจำหน่ายจ่ายโอน

“ต้องปรับปรุงกฎหมาย ส.ป.ก.ใหม่ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวด้วย นอกเหนือจากที่สงวนสิทธิไว้เพื่อการเกษตรเพียงอย่างเดียว รวมทั้งจะกำหนดระยะเวลาการถือครองเพื่อการจำหน่ายจ่ายโอนเอาไว้ด้วย กลายเป็น ส.ป.ก. 4.0 ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จใน 3-6 เดือนเพื่อเร่งให้จบภายในรัฐบาลชุดนี้”

ทั้งนี้ การเพิ่มให้ใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว จะเปิดกว้างให้เกษตรกรในพื้นที่ลงทุนทำธุรกิจ โฮมสเตย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้มูลค่าการใช้ที่ดินเพิ่มสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับของธนาคารใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันได้ แต่ปัจจุบันพื้นที่ ส.ป.ก.มีนายทุนไปครอบครองมากจึงจะขอดูรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งเพื่อหาแก้ไข

ส่วนพื้นที่ที่มีปัญหาทับซ้อนระหว่างป่าไม้กับ ส.ป.ก. ซึ่งในอดีตมีนโยบายนำคนออกจากป่าโดยรัฐบาลจัดหาที่อยู่ให้และพื้นที่ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว แต่ยังไม่มีความหมายประกาศใช้ ทำให้ชาวบ้านไม่ได้เอกสารสิทธิครอบครองที่ดินและกลายเป็นผู้บุกรุก จึงมีเป้าหมายดำเนินการให้เสร็จใน 3 เดือน

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวอีกว่า สำหรับ อ.ต.ก. ได้หารือ

กับสมาคมกล้วยไม้ที่เสนอใช้พื้นที่ตลาด อ.ต.ก.เป็นตลาดกล้วยไม้และสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีศักยภาพพัฒนาตลาด อ.ต.ก.เป็นพ่อค้าคนกลางรับสินค้าจากเกษตรกรไปจำหน่าย ทั้งตลาดในประเทศและส่งออก โดยจะทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรมีตลาดรองรับที่ชัดเจน ปัญหาราคาคงต่ำ หรือล้นตลาดก็จะหมดไป

นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้น แม้มีปัญหาฝูงบินไม่เพียงพอ แต่เบื้องต้นยังไม่ซื้อฝูงบินเพิ่ม จะใช้วิธีขอรับการสนับสนุนจากทหารแทน

ส่วนกรมพัฒนาที่ดิน ต้องการให้วางแผนการทำงานเพื่อผลักดันให้เกษตรกรเข้าถึงและเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพดิน โดยจะต้องให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างตรงจุด รวมทั้งมีโครงการที่ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้งร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย

นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามเมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อแบ่งการทำงานของ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 3 คน คือ 1.ร.อ.ธรรมนัส กำกับดูแลกรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ส.ป.ก. และ อ.ต.ก.

2.นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

3.นายประภัตร โพธสุธน กำกับดูแลกรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และองค์การสะพานปลา

สำหรับนายเฉลิมชัย กำกับดูแลกรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมประมง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ทั้งนี้ กรณี รมว.เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเห็นว่า เรื่องใดเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อนโยบายรัฐบาลหรือผลประโยชน์ของประเทศ และต้องดำเนินการโดยด่วนแล้ว นายเฉลิมชัยสามารถสั่งให้ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562

ปีที่: 42 ฉบับที่: 15120

Col.Inch: 11.53 Ad Value: 12,683

หัวข้อข่าว: ชาวสวนเปิดเวทีถกยางใต้4ส.ค.

หน้า: 2(ล่างขวา)

PRValue (x3): 38,049

คลิป: ชาว-ดำ

ชาวสวนเปิดเวทีถกยางใต้4ส.ค.

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นายถนอม เกียรติ ยิ่งฉ้วน เลขานุการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเขตภาคใต้ตอนกลาง และที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาราคายางพาราที่ผันผวนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เกษตรกรและผู้แปรรูปยางพาราได้รับความเดือดร้อน เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนกลาง เตรียมจัดเวทีเสวนาแก้ปัญหาทางทั้งระบบในวันที่ 4 สิงหาคมนี้

ที่ จ.ตรัง ระหว่างตัวแทนรัฐบาลที่มาจกพรรคการเมืองต่างๆ รวม 3 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย ตัวแทนจากการยางแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ และกลุ่มผู้แปรรูปยางเพื่อมาประชุมร่วมวิเคราะห์ปัญหา และจัดทำข้อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10476

หน้า: 1(กลาง), 7

Col.Inch: 50.19 Ad Value: 77,794.50

PRValue (x3): 233,383.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: แก่กฎ'ที่สปก.' ทำทองเที่ยว

แก่กฎ'ที่สปก.' ทำทองเที่ยว

ธรรมนัสลุยเอง ดันโฉนดทองคำ

'ธรรมนัส'ลุยหาข้อ 'ส.ป.ก.'
ทำทองเที่ยว-ค้าประกันกู้แบงก์
ได้ ลั่นเร่งทำ อ่านต่อหน้า 7

● ที่สปก. ต่อจากหน้า 1

ให้เสร็จใน 3-6 เดือน พร้อมยอม รับ ส.ป.ก.ปัจจุบันอยู่ในมือนายทุนจำนวนมาก นอกจากนั้นจะเร่งแก้ปัญหาที่ส.ป.ก.ทับซ้อน ป่าไม้ ส่วนตอนโยกย้ายโฉนดทองคำ หลังรมว. เกษตรฯแบ่งงาน ให้คุมดูแลส.ป.ก.

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ลงนามในคำสั่ง มอบอำนาจหน้าที่ในการทำงานให้รมว.เกษตรฯ เพื่อมอบอำนาจ ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล และการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่น ยกเว้นเรื่องที่เป็นงานนโยบาย การบริหารงานบุคคล เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีหรือกรม. ของส่วนราชการ โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ได้ดูแล กรมพัฒนาที่ดิน, กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.), น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กำกับดูแล กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และองค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแห่งประเทศไทย, นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ กำกับดูแล กรมปศุสัตว์, กรมการข้าว, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) และองค์การสะพานปลา และนายเฉลิมชัย จะกำกับดูแลในส่วน ของ กรมชลประทาน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมหม่อนไหม, กรมประมง, สำนักปลัดกระทรวงเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) และการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)

โดยร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า สืบค้นหาหน้าจะเรียกผู้บริหารของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลมานโยบาย ประกอบด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงาน ส.ป.ก. อ.ต.ก. และกรมพัฒนาที่ดินมาหารือ ทั้งนี้ในส่วนของ ส.ป.ก.นั้น ถือว่าตรงกับนโยบายของพรรคเรื่องการโฉนดทองคำ หรือ ส.ป.ก.4.0 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เทียบเท่าโฉนดที่ดินทั่วไป

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ปัจจุบันเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ไม่มีมูลค่า ไม่สามารถนำไปค้าประกันการกู้เงินจากธนาคารได้ เนื่องจากเป็นเอกสารสิทธิที่ห้ามจำหน่ายโอน ซึ่งเบื้องต้นจะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายส.ป.ก.ใหม่ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวด้วยนอกเหนือจากที่สวนสิทธิไว้เพื่อการเกษตรเพียงอย่างเดียว รวมทั้งจะกำหนดระยะเวลาการถือครองเพื่อการจำหน่ายโอนเอาไว้อีก ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ใน 3-6 เดือนเพื่อเร่งให้จบภายในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้

“การเพิ่มให้ใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว

ที่เขavnนั้นจะเปิดกว้างให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถลงทุนทำธุรกิจโฮมสเตย์ และอื่นๆ ตามมาอีกมาก ซึ่งจะทำให้มูลค่าการใช้ที่ดินเพิ่มสูงขึ้นและเป็นที่ยอมรับของธนาคารต่างๆ ใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ ส.ป.ก. มีนายทุนเข้าไปครอบครองอยู่จำนวนมาก จึงจะขอดูรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งเพื่อหาแก้ไขต่อไป” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

รมช.เกษตรฯกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่ป่า ซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นที่ดินของการดูแลของป่าไม้ หรือส.ป.ก. เพราะในอดีตรัฐบาลสมัยนายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีนโยบายนำคนออกจากป่าโดยรัฐบาลจัดหาที่อยู่ให้ และพื้นที่ดังกล่าวนำเสนอคณะรัฐมนตรี(กรม.)สมัยนั้นไปแล้ว แต่ยังไม่มีความหมายประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวถูกกลืน ไม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิการอยู่อาศัยในที่ดินให้ ทำให้ชาวบ้านกลายเป็นคนบุกรุก

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้หารือกับกรมแผนที่ทหาร เพื่อนำเอกสารยืนยันการขีดเส้นแดนของแผนที่ทั่วประเทศ ที่ขณะนี้มีแผนที่ระวางที่ดินของส.ป.ก.ทับซ้อนกับที่ดินของกรมป่าไม้ เพราะปี 2524 เคยประกาศแผนที่ของกรมป่าไม้ในหลายที่ เช่น โคราช โดยในตอนนั้นประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงถือว่าถูกต้องมีหลักฐานยืนยัน แต่หลังจากที่นำคนออกจากป่า เพื่อจัดสรรที่ดินให้อยู่อาศัย การดำเนินการเมื่อปี 2544 กรม.ได้อนุมัติพื้นที่ให้กับชาวบ้าน ภายได้ที่ดิน ส.ป.ก. แต่ยังไม่มีกฎหมาย จึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนจากนี้

สำหรับอ.ต.ก. นั้น ได้หารือกับสมาคมกล้วยไม้ ที่เสนอให้ใช้พื้นที่ อ.ต.ก. เป็นตลาดกล้วยไม้ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ในขณะที่อ.ต.ก. มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นพ่อค้าคนกลางในการรับสินค้าจากเกษตรกรไปจำหน่าย ทั้งตลาดในประเทศและส่งออก โดยจะทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรมีตลาดรองรับที่ชัดเจน ปัญหาตลาดคั่ว หรือล้นตลาดก็จะหมดไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 5 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13979

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 22.36 Ad Value: 27,950

PRValue (x3): 83,850

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินผสมน้ำยางสร้างบ้านคว่ำรางวัล

กยท.หนุนงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินผสมน้ำยางสร้างบ้านคว่ำรางวัล

นางณพรัตน์ วิจิตรชลชัย รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมและผลิตยาง เปิดเผยว่า กยท.จัดกิจกรรมโครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทำให้ได้เห็นการนำยางพาราไปใช้หลากหลายรูปแบบจากภาคประชาชน โดย กยท.มอบเงินรางวัลเป็นกำลังใจต่อยอดผลงาน ให้แต่ละชิ้นงานรวม 270,000 บาท มีทั้งหมด 25 รางวัล

นายประชุม คำพูน วิศวกรก่อสร้างและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้ได้รับรางวัลระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการร่วมประดิษฐ์อิฐดินดิบที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมกล่าวว่า ตนและทีมงานมองว่าที่ผ่านมามีการนำคุณสมบัติข้อดีของน้ำยางไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง จึงเกิดความคิดว่า น่าจะนำน้ำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้างระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สร้างบ้านดิน นอกจากเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราแล้ว ยังส่งเสริมสนับสนุนผู้ปลูกบ้านดินให้คงอยู่ต่อไป และช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“บ้านดินมีอยู่มากแถบภาคกลางฝั่งตะวันตก แต่มีข้อจำกัดเวลาฝนตกมามากๆ บ้านดินจะถูกกัดเซาะง่ายต้องซ่อมแซมบ่อย ทำให้ปลวกกิน เกิดเชื้อราได้ง่าย ผมและทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะนำน้ำยางมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้ส่วนผสมในอัตราส่วน

น้ำยางพาราสด 10% ต่อ 1 ชิ้นงาน เพื่อผลิตอิฐดินดิบในการก่อสร้างบ้านดินหรือผสมในดินฉาบ อาศัยคุณสมบัติเด่นด้านการบีบน้ำของน้ำยางพารา” นายประชุมกล่าว

สำหรับผลการทดสอบพบว่า อิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางพารา ช่วยทำให้บ้านทนการกัดเซาะและชะล้างสูงมากเทียบเท่าปูนซีเมนต์ น้ำยางสดทำให้เกิดปฏิกริยามีฟิล์มบางๆ มาเคลือบพื้นผิว ปลวกไม่สามารถกัดกินได้ ไม่เกิดเชื้อรา นอกจากนี้ ยังพัฒนาต่อยอดนำข้อดีของน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมใส่เครื่องอัดอิฐบล็อก เกิดเป็นแผ่นผนังดินอัด สีทันสมัยงามเป็นฉนวนกันความร้อน และได้จุดเด่นสูงสุดที่ทนการชะล้างเป็นอย่างดี ที่สำคัญราคาถูกกว่าก้อนดินแบบเดิมตอบสนองความต้องการของชุมชน เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวและผู้มีรายได้น้อย

“ปัจจุบันมีการนำแผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปไปสร้างเป็นรีสอร์ท บ้านพักใน จ.ราชบุรี รวมทั้งอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร โดยนวัตกรรมชิ้นนี้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนนาค ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 08-1665-4755 หรือที่สถาบันวิจัยยาง กยท. โทรศัพท์ 0-2579-1576” นายประชุมกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 5 สิงหาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15121

หน้า: 9(ล่างขวา)

Col.Inch: 23.04 Ad Value: 25,344

PRValue (x3): 76,032

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จีรป.เร่งถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

จีรป.เร่งถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่โรงแรมวัฒนาปาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง มีการจัดเวทีเสวนา ปัญหา ยางพาราทั้งระบบ มีตัวแทนรัฐบาล ตัวแทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เครือข่าย ชาวสวนยางภาคใต้ นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการ กยท. นายประเทพ สุขสมาน ประธานชุมนุมสหกรณ์ยางตรัง นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยาง นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ นายณัฐฐชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย และนายสฤฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจ ไทย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วม

นายสุนทร รัชรงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เลขานุการ สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการกิจการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคายางพาราตกต่ำและคณะอนุ กมธ.ศึกษาปัญหา ยางพาราที่มีทั้ง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ พร้อมคณะวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคอีสาน เพื่อพิสูจน์ว่าถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ต้นแบบ สามารถใช้งานได้จริง มีความแข็งแรงเหมือนถนนคอนกรีต แต่ผิวถนนอาจจะไม่เรียบมากจาก ขั้นตอนการทำส่วนผสม แต่อายุการใช้งานดีกว่าถนนดินลูกรัง 2 เท่า โดยใช้น้ำยางพาราสด 12 ตัน ทำถนนระยะทาง 1 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร จากนั้นในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีการทดลองนำ ยางพาราผสมยางมะตอยราดเคลือบผิวถนนพาราซอยล์ซีเมนต์

นายสุนทรกล่าวว่า คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือให้การ สนับสนุนการทำโครงการ เนื่องจากถนนพาราซอยล์ซีเมนต์จะช่วยลดชีพพลายยางในพื้นที่ สำหรับถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ จะช่วยลดชีพพลายยางในพื้นที่ภาคเหนือ และจะผลักดันให้ ราคายางสูงขึ้น ชาวสวนยางในภาคเหนือสามารถขายน้ำยางในพื้นที่ได้สูงกว่าการขายยาง ก้อนด้วยถึง 10 บาทต่อกิโลกรัม ที่สำคัญในช่วงราคายางตกต่ำราคาน้ำยางสด 35 บาท ต่อ กิโลกรัม เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ดังนั้นการนำน้ำยางทำถนนจึง เป็นทางออกที่จะทำให้ราคายางขยับสูงขึ้นได้เร็วที่สุด และเป็นการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำตรง จุด ดังนั้นขอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรีบดำเนินการ ก่อนที่ชาวสวนยางจะหมดความอดทน ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมครั้งใหญ่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 5 สิงหาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15121

หน้า: 5(บนขวา)

Col.Inch: 12.17 Ad Value: 13,387

PRValue (x3): 40,161

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชาวสวนเปิดเวทีถกยางใต้4ส.ค.

ชาวสวนเปิดเวทีถกยางใต้4ส.ค.

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นายถนอม เกียรติ ยิ่งฉ้วน เลขาธิการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเขตภาคใต้ตอนกลาง และ ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาราคายางพาราที่ผันผวนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้เกษตรกรและผู้แปรรูปยางพาราได้รับความเดือดร้อน เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนกลาง เตรียมจัดเวทีเสวนาแก้ปัญหายางทั้งระบบในวันที่ 4 สิงหาคมนี้

ที่ จ.ตรัง ระหว่างตัวแทนรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองต่างๆ รวม 3 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย ตัวแทนจากการยางแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ และกลุ่มผู้แปรรูปยาง เพื่อมาประชุมร่วมวิเคราะห์ปัญหา และจัดทำข้อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาล แก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:06

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดทดสอบ 3 วัตถุประสงค์ราย

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000

คม·ชัด·ลึก

🏠 ข่าววันนี้ ข่าวด่วน การเมือง อาชญากรรม บันเทิง กีฬา ต่างประเทศ เจาะประเด็นร้อน

กยท.เปิดทดสอบ 3 วัตถุประสงค์ราย

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 - 03:05 น.



Shares :   

เปิดอ่าน 340 ครั้ง

กยท.เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุประสงค์ราย 3 ชนิด แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ - ขาย 20 ตุลาคม



3 สิงหาคม 2562 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคม นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ขณะนี้กยท.ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ได้แก่ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่กยท.กำหนดไว้

โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพรและพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มต้นการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุอันตราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุอันตรายได้

กยท.ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 - 257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

LINE <https://line.me>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:08

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้ชาวสวนยาง ใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด

LINE TODAY

Top

ดูดวง

ลอตเตอรี่

ทั่วไป

บันเทิง

กีฬา

ไลฟ์สไตล์

More ▾

กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้ชาวสวนยาง ใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด

สยามรัฐ | สยามรัฐออนไลน์

เผยแพร่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 21.32 น.

แก้ไข 2 สิงหาคม 2562 เวลา 21.32 น.

♥ 0

💬 0





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

LINE <https://line.me>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:08

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด

กยท. เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ได้แก่ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มต้นการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุอันตราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุอันตรายได้ ซึ่งในการนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2433 2222 ต่อ 256-257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:09

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้ชาวสวนยาง ใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด



วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา ทั่วไป

กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้ชาวสวนยาง ใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด

สยามรัฐออนไลน์ 2 สิงหาคม 2562 21:32 เกษตร

ทวีต Share 15 Share 1



กยท. เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใชวัตถุอันตราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคมนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:09

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้ชาวสวนยาง ใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ได้แก่ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุอันตราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุอันตรายได้ ซึ่งในกรณี กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2433 2222 ต่อ 256-257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Bluechip <https://www.bluechipthai.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:11

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดทดสอบใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ก่อนจำกัดซื้อขาย 20 ต.ค.



ตลาดหุ้น

การเงิน-การคลัง

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ-ไอที

Home > กยท. เปิดทดสอบใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ก่อนจำกัดซื้อขาย 20 ต.ค.



นงกรณ์ อรรณพ

กยท. เปิดทดสอบใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ก่อนจำกัดซื้อขาย 20 ต.ค.

เขียนโดย บลูชิพ online 02/08/2019 ⚡ 19

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคม นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Bluechip <https://www.bluechipthai.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:11

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดทดสอบใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ก่อนจำกัดซื้อขาย 20 ต.ค.

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ได้แก่ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว ทำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุอันตราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุอันตรายได้ ซึ่งในการนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 - 257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:26

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ตัวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินข่าว

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

PR Scoop



ธุรกิจ เศรษฐกิจ/การเงิน ทัวไป ไอที อสังหาฯ ยานยนต์ พลังงาน โลจิสติกส์ บันเทิง ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ สุข:

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป



กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ - ขยาย 20 ตุลาคม นี้

Tweet

การยางแห่งประเทศไทย — 2 สิงหาคม 2019 14:01



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคม นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุดิบทราย ได้แก่ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุดิบทรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5

ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขยายวัตถุดิบทราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุดิบทรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในพื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุดิบทรายได้ ซึ่งในการนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 - 257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:27

Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ -

...

thailand press release news

General

Business

Entertainment

IT

Stocks

Lifestyle

Telecom

Energy

Properties

Automotive

กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ - ขาย 20 ตุลาคม นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 2, 2019 14:01



กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ 20 ตุลาคม นี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:27

Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ

...

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ได้แก่ 1. กลไกโซด คลอรีนไฮโปคลอไรต์ และพาราควอด เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุอันตราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุอันตรายได้ ซึ่งในการนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท. สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 - 257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:28

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ -

...

RYT9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ่น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี

ThaiPR.NET กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุ Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์ อินทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ - ขาย 20 ตุลาคม นี้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 14:01:26 น.



ดูรูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคม นี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุดิบทราย ได้แก่ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:28

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ...

เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุอันตราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อขายวัตถุอันตรายได้ ซึ่งในการนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 - 257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09:29

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ -

...

newswit.com ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บล็อก

ทั่วไป สินค้า บันเทิง ไอที ทุน ไลฟ์สไตล์ สื่อสาร พลังงาน บ้าน/คอนโด ยานยนต์ สุขภาพ ปฏิทินข่าว

กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ - ขาย 20 ตุลาคม นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๘:๐๑ น.

ขนาดตัวอักษร:

[Tweet](#)



กรุงเทพฯ-2 ส.ค.-การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคม นี้



...

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตรราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรราย ได้แก่ ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับ การทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มต้นการใช้มาตรการจำกัดการซื้อวัตถุอันตรราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุอันตรรายได้ ซึ่งในการนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 - 257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:45

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: หวันขัดกฎหมาย 'ศิริรุจน์' เช็กก่อนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กยท.



หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / การค้า - การเกษตร / หวันขัดกฎหมาย 'ศิริรุจน์' เช็กก่อนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กยท.



หวันขัดกฎหมาย 'ศิริรุจน์' เช็กก่อนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กยท.

02 Aug 2019

อ่าน 397 ครั้ง

"ศิริรุจน์" ผวาผิดกฎหมาย ก.อุตฯ ขอรืเช้กระเบียบรอบคอบ ก่อนรับตำแหน่งเก้าอี้รักษาการ กยท.ว่าทำได้หรือไม่ ด้าน กยท.เคว้ง วงในลือสะพัด "อำนวย" นั่งประธานบอร์ดเสียบแทนจักรเจลิ้ม ชาวสวนกังขาความสามารถทะบุสูงสุดนั่งรัฐมนตรียังแก้ปัญหามาไม่ได้ หวันซ้ารอยเดิม ขณะที่เราคายังยังวิกฤติหนักดั่งหนัก! เคว้งไร้ที่พึง

รหัสข่าว: I-190803001860

หน้า: 1/7



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:45

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: หนังสืกกฎหมาย ‘ศิริรุจ’เช็คก่อนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กยท.

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนาย “ศิริรุจ จุลกะรัตน์” รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการในบอร์ดที่เป็นสัดส่วนของผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรักษาการ ผู้ว่าฯ กยท. คนใหม่ ส่วนประธานบอร์ด พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ลาออกไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้ กยท.ขาดหัวขบวนในการขับเคลื่อน



นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการในบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่ายังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งรักษาการผู้ว่าฯ กยท. ยังไม่เรียบร้อย ต้องมาพิจารณาเรื่องกฎหมายก่อน ระบุว่าทำได้หรือไม่ ต้องขอให้เข้ระเบียบก่อน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:45

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: วันขึ้นชดกฏหมาย 'ศิริรุจัน'เช็คก่อนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กยท.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ด้านแหล่งข่าวการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวสั้นๆ ทางรักษาการคนใหม่ ที่บอร์ดมีมติแต่งตั้งนั้น ท่าน
ขอกลับไปดูกฎของกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนว่าขั้ดระเบียบหรือไม่

รหัสข่าว: I-190803001860

หน้า: 3/7



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:45

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: หวั่นขัดกฎหมาย 'ศิริรุจัน' เช็คก่อนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กยท.





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:45

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: หัวหน้ากฎหมาย ‘ศิริรุจัน’เช็คก่อนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กยท.

ส่วนนายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.ตัวจริง โผล่ออกมาแย้งจากการให้สัมภาษณ์นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าเลขاتัวจริงได้ยื่นหนังสือลาออกแล้วนั้น พร้อมกับขอความเป็นธรรมผ่านบอร์ด กยท.ว่า ไม่เป็นความจริงนั้น ล่าสุดยังไม่แน่ใจว่านายธีรัช ยังอยู่หรือลาออกไปแล้วยังไม่มีใครทราบชะตา “ฐานเศรษฐกิจ” จะเกาะติดตามเพื่อรายงานให้ทราบกันต่อไป





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:45

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: ห่วงขาดกฎหมาย 'ศิริรุจณ์' เช็คนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กยท.

นายคิระ ศรีชาย เกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง เผยว่า จากข่าวสะพัดสื่อในกยท. หนาหูมาก ว่านายอำนาจ ปะติเส อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมานั่งเป็นประธานบอร์ดผมว่าเป็นการลดตำแหน่ง เพราะก่อนหน้านี้ท่านเป็นอธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริหารอย่างพาราทั้งระบบมาแล้ว ปัญหายังแก้ราคาตกต่ำไม่ได้ หวังว่าจะซ้ารอยเดิม





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:45

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: หนักชัตกฏหมาย 'ศิริรุจน์'เช็คก่อนนั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯ กยท.

ด้านนายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย (ส.ค.ย.) เผย สถานการณ์ราคา ยางพาราไทยในภาคใต้ ณ วัน 2 สิงหาคม 2562 ราคาเศษยางขี้ยางพ่อค้าย่อยรับซื้อจากชาวสวน14-15 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสดที่ลานเทและโรงรมเอกชนซื้อ ราคา 37 บ. (บางแห่งมีบวก.50 สตางค์)ชาวสวนได้ รับที่ราคาน้ำยางสด 35-36 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นดิบสามตลาดกยท.ในภาคใต้ประมูลเฉลี่ย 40.88 บาทต่อกิโลกรัม ราคายางแผ่นรมควันตลาดเอกชน+ตลาดกลางกยท.ประมูล 43 บาทต่อกิโลกรัม และราคา 40.88 เฉลี่ย 41.94 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ เรื่องจริง!ปรากฏการจริง..ที่เกิดขึ้นแล้ว!!

ราคาน้ำยางวันที่ 2/8/62
ทองไทย 37
ราคาน้ำยางลานห้วยปรือ 37
ทรัพย์รุ่งเรืองราคาจบ37
ลานโอ 37
ลานเพ็ญ ควนลำพู 37
ควนประชาสรรค์ 37
นาบอน 37



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

MCOT <http://www.mcot.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:49

หัวข้อข่าว: กยท.ทดสอบความรู้สารเคมีอันตราย

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000



THAI NEWS AGENCY



การเมือง

เศรษฐกิจ

บันเทิง

กีฬา

อาชญากรรม

ทั่วไป

ภูมิภาค

ไอที



กยท.ทดสอบความรู้สารเคมีอันตราย

เศรษฐกิจ 2 ส.ค. 2019 16:02:32

กรุงเทพฯ 2 ส.ค. - กยท.เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมี
มาตรการจำกัดการซื้อ - ขาย 20 ตุลาคมนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

MCOT <http://www.mcot.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:49

หัวข้อข่าว: กยท.ทดสอบความรู้สารเคมีอันตราย

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000



นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท.ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้ วัตถุอันตราย ได้แก่ ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้ สารเคมีดังกล่าวกำจัดวัชพืชในสวนยางตนเองเข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทาง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรายจะ ต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และ พื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

MCOT <http://www.mcot.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:49

หัวข้อข่าว: กยท.ทดสอบความรู้สารเคมีอันตราย

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

MCOT <http://www.mcot.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:49

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.ทดสอบความรู้สารเคมีอันตราย

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มต้นการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขาย วัตถุอันตราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย จึงจะมีสิทธิ์ซื้อวัตถุอันตรายได้ ซึ่ง กยท.ได้ประชาสัมพันธ์พร้อม ถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท.ทุก ๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 – 257.-สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

EASY BRANCHES www.thainews.easybranches.com

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:53

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ -

...



ค้นหา

กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ - ขาย 20 ตุลาคม นี้

10 ชั่วโมงที่ผ่านมา เปิดอ่าน 6,292

โดย: thaipr.net

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ 20 ตุลาคม นี้

นายณกรณ์ ครรกรวิรพิต รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุดิบทราย ได้แก่ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุดิบทรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

รองผู้อำนวยการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุดิบทราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุดิบทรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุดิบทรายได้ ซึ่งในการนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท. สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 - 257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:55

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ-ขาย...

[หน้า](#) | [เดี๋ยวนี้](#) | [ไม้ดอกไม้ประดับ](#) | [เทคโนโลยี ปศุสัตว์](#) | [เทคโนโลยี ประมง](#) | [เทคโนโลยี เกษตร](#) | [เยาวชนเกษตร](#) | [การตลาด](#) | [ภูมิปัญญาไทย](#) | [วิเศษ](#)

www.technologychaoban.com

TECHNOLOGY เทคโนโลยีชาวบ้าน
CHAOBAN.com

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562

กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ-ขาย 20 ตุลาคมนี้



เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:55

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ-ขาย...

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคมนี้

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุอันตราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตราย ได้แก่ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุอันตรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

รองผู้ว่าการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มต้นการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุอันตราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุอันตรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุอันตรายได้ ซึ่งในกรณีนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. (02) 433-2222 ต่อ 256-257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Today Highlight News <http://www.todayhighlightnews.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:57

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งส่งเสริมแปรรูปยางเพื่อการค้า ตั้งเป้าหมายไทยก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับโลก

ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

กยท.เร่งส่งเสริมแปรรูปยางเพื่อการค้า ตั้งเป้าหมายไทยก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับโลก

สิงหาคม 02, 2562





นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวเปิดงานในโอกาส กยท.ก้าวขึ้นสูปีที่ 5 ว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปการทำงานของกยท. จะมุ่งส่งเสริมแปรรูปยางพาราเชิงพาณิชย์ มากขึ้นโดยเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการพัฒนาตนเองมาเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ผลิต แปรรูปขั้นต้น แปรรูประดับอุตสาหกรรม ส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา โดยเฉพาะแปรรูปขั้นต้นเป็นยางแผ่นรมควันของเกษตรกรชาวสวนยางไทยในขณะนี้ นั่นถือว่า เป็นยางแผ่นรมควันดีที่สุดในโลก

นอกจากนี้ กยท. ยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ค้นคว้าวิจัยจนประสบผลสำเร็จ เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนมากขึ้นเพื่อให้ต่อยอดนำไปผลิตเพื่อการพาณิชย์ ปัจจุบันประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วมากกว่า 170 ชิ้นซึ่งเป็นผลจากความพยายามสนับสนุนทุกภาคส่วนให้แปรรูปยางพารา ทำให้ได้สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ที่ไม่เพียงแต่ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ แต่ยังสามารถใช้ได้ดี คุ้มค่า คุ้มค่า อาทิ แผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมา สารสกัดใบยางพารา กำจัดกลิ่นในรูปแบบสบู่ เป็นต้น

นายเยี่ยมกล่าวต่อว่า กยท. มีเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมยางระดับโลก เน้นทำงานทุกมิติ พร้อมกันทั้งการปลูกที่ถูกต้อง ค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมให้เป็นรูปธรรม แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลักดันสถาบันเกษตรกรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม การดูแลมาตรฐานคุณภาพยางพารา การแก้กฎหมาย กยท. ปี 2558 ให้สังคมยางพาราอันเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศมั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ราคายางในโครงการ ทั้งนี้ การที่กยท. ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจรในประเทศพบว่า การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางให้เรียนรู้วิธีเพาะปลูกที่ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเป็นหลักสำคัญ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางของไทยมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งมาจากใช้พื้นที่เพาะปลูกที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4-5 ล้านไร่ ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิตจำเป็นต้องลดพื้นที่ปลูกที่ไม่เหมาะสมลงพร้อมปรับเปลี่ยนใช้พื้นที่อย่างคุณภาพดีให้ผลผลิตสูง ด้านทนายศรัทธาพิชได้ดี การใช้ปุ๋ย และสารบำรุงที่เหมาะสมทำเกษตรแบบผสมผสานในสวนยาง เพื่อเพิ่มรายได้ รวมไปถึงกระบวนการกรีดยางต้องถูกต้องเพื่อได้น้ำยางมากและต้นยางอายุยืนยาว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matichon Online <http://www.matichon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 11:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เครื่องช่วยชาวสวนยางนวดเปิดเวทีเสวนาแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 4 ส.ค.นี้

MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ > การศึกษา >

เครื่องช่วยชาวสวนยางนวดเปิดเวทีเสวนาแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 4 ส.ค.นี้

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 - 10:58 น.





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matichon Online <http://www.matichon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 11:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เครือข่ายชาวสวนยางนัดเปิดเวทีเสวนาแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 4 ส.ค.นี้

วันที่ 3 สิงหาคม จากสถานการณ์ปัญหาราคายางพาราที่ผันผวนตกลงมาอย่างหนัก จนขณะนี้น้ำยางสดอยู่ที่ราคา 3 กิโลกรัม 100 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก รวมทั้งสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกแล้วนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันทำให้ขาดทุนหนักทุกกิโลกรัม

ล่าสุด นายถนอมเกียรติ ยิงฉ้วน เลขาธิการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเขตภาคใต้ตอนกลาง และที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาราคายางที่ระส่ำอย่างหนักขณะนี้ ทำให้เกษตรกรและผู้แปรรูปยางพาราได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนกลาง เตรียมจัดเวทีเสวนาแก้ปัญหาทั้งระบบในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ ที่จ.ตรัง ระหว่างตัวแทนรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองต่างๆ รวม 3 พรรค คือ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย ตัวแทนจากการยางแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย กับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคใต้ และกลุ่มผู้แปรรูปยาง เพื่อมาประชุมร่วมวิเคราะห์ปัญหา และจัดทำข้อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งระบบต่อไป





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matichon Online <http://www.matichon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 11:53

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เครือข่ายชาวสวนยางนัดเปิดเวทีเสวนาแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ 4 ส.ค.นี้

นายถนอมเกียรติ กล่าวอีกว่า ตนเชื่อว่าตัวแทนรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องรับฟัง ทั้งเรื่องข้อเสนอให้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง, การเสนอให้มีการยกระดับราคา แทนการประกันราคาเหมือนที่หลายรัฐบาลทำมา, การเสนอให้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางพาราไทย ระหว่าง กยท.กับสถาบันเกษตรกร, การเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการซื้อขายยางในตลาดกลาง โดยให้ยึดกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) เพียงตลาดเดียว เพราะเป็นตลาดสากลที่เปิดซื้อขายกับคู่ค้าและตลาดกลางทั่วโลก เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาการซื้อขาย และยึดเป็นกำแพงทางการค้า

“ในฐานะที่ไทยเราเป็นผู้ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก เชื่อว่าหากรัฐบาลรับไปทำเป็นนโยบายออกมา จะทำให้แก้ปัญหายางพาราภายในประเทศได้ทั้งระบบ จากนั้นจะเดินทางไปยื่นหนังสือข้อสรุปปัญหาและข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกันต่อไป” นายถนอมเกียรติกล่าว





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Today Highlight News <http://www.todayhighlightnews.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 06:54

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ

-...

← ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

กยท. เปิดระบบทดสอบความรู้การใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด แก่เกษตรกรชาวสวนยางก่อนมีมาตรการจำกัดการซื้อ - ขยาย 20 ตุลาคม นี้

สิงหาคม 03, 2562



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ก่อนมีมาตรการจำกัดการใช้ 20 ตุลาคม นี้



นายถกรณ์ ธรรมกรวิฑูรย์ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ขตเนี้ กยท. ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนทดสอบการใช้วัตถุดิบทราย 3 ชนิด ตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุดิบทราย ได้แก่ โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าว กำจัดวัชพืชในสวนยางตนเอง เข้าตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ทำการของ กยท. จำนวน 127 แห่ง ที่ กยท. กำหนดไว้ โดยสวนยางที่สามารถใช้วัตถุดิบทรายจะต้องมีต้นยางอายุไม่เกิน 5 ปี ไม่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2) พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร และพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งผู้ใช้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

รองผู้อำนวยการ กยท. กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายวัตถุดิบทราย โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการใช้วัตถุดิบทรายจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์พื้นที่สวนยาง และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทราย จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุดิบทรายได้ ซึ่งในกรณีนี้ กยท. ได้ประชาสัมพันธ์รวมถึงชี้แจงข้อมูลแก่พนักงานของ กยท. ในทุกๆ พื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่เกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างถูกต้อง หากเกษตรกรชาวสวนยางมีข้อสอบถามหรือประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการ กยท. ในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่ หรือ กยท.สำนักงานใหญ่ โทร. 02-433-2222 ต่อ 256 - 257



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 06:58

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดซิงค์ประกันภัยชาวสวนยาง 1.3 ล้านบาท

THANSETTAKIJ
MULTIMEDIA

1,684.71 -15.04 -0.88%

Value 82,045.40 Mil.Baht

SET50 1,113.17 -11.37 -1.01%

Value 57,090.33 Mil.Baht



กยท.เปิดซิงค์ประกันภัยชาวสวนยาง 1.3 ล้านบาท

03 Aug 2019

อ่าน 646 ครั้ง

กดปุ่มเปิดซิงค์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มชาวสวนยาง 1.3 ล้านบาท เผยสเปคบริษัทต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจวินาศภัย ไม่เคยทำความเสียหายให้ กยท.ต้องมีความน่าเชื่อถือ เล็งประโยชน์สูงสุด ซีเลกตรกรที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้ ส่วนบริษัทไหนจะได้ลุ้น 13 ส.ค.นี้

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านบริหาร เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในแต่ละปี กยท. จะจัดสรรงบประมาณ 49 (5) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม TPB โดย บริษัท ไทยไฟบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย กยท. ดำเนินการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยแบบกลุ่มจะสิ้นสุดความคุ้มครองในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ดังนั้นเพื่อดำเนินความคุ้มครองให้กับชาวสวนยางอย่างต่อเนื่องจึงต้องประกาศเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 06:58

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดชิงเค้กประกันภัยชาวสวนยาง 1.3 ล้านบาท



ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ต้องไม่เป็นนิติบุคคล หรือกรรมการในนิติบุคคลตามข้อ 1.1 ซึ่งเป็นผู้ทำความเสียหายให้การยางแห่งประเทศไทย หรือถูกการยางแห่งประเทศไทยดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว และบริษัทต้องมีความมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทประกันภัย จัดทำประกันภัย อุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง บริษัทที่มีความประสงค์จะรับประกันดังกล่าว ให้ยื่นเรื่องเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มฯ ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๑.๑ เป็นนิติบุคคล ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งออกให้โดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ๑.๒ ต้องไม่เป็นนิติบุคคล หรือกรรมการในนิติบุคคลตามข้อ ๑.๑ ซึ่งเป็นผู้ทำความเสียหาย ให้กับการยางแห่งประเทศไทยหรือถูกการยางแห่งประเทศไทยดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว
- ๑.๓ บริษัทต้องมีความมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือ

๒. หลักฐานและเอกสารที่ใช้ในการเสนอราคา

๒.๑ ใบเสนอราคาตามแบบที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ โดยแยกเป็น ๒ ของ คือ ของเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา และของใบเสนอราคา โดยระบุหน้าของ ดังนี้

(๑) ของเอกสารหลักฐาน ผู้เสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่	(๒) ของใบเสนอราคา ผู้เสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง การเสนอราคาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่
..... (ชื่อนิติบุคคลผู้ยื่นเสนอราคา) (ชื่อนิติบุคคลผู้ยื่นเสนอราคา)

๒.๒ สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ไว้ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหลักฐานแสดงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมทั้งประทับตรา

/๒.๓ สำเนาบัตร...

นายสุนันท์ กล่าวว่า ความคุ้มครองของการประกันภัย สำหรับชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท.ภายในวันที่ 15 ก.ค.2562 โดยคุ้มครองช่วงอายุ 1. เกษตรกรชาวสวนยาง อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี จำนวน 2.46 แสนราย 2. อายุระหว่าง 41-60 ปี จำนวน 7.38 แสนราย และ 3. อายุ มากกว่า 61-70 ปี จำนวน 2.65 แสนราย และอายุมากกว่า 70 ปี จำนวน 1.82 แสนราย ให้ ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับความสูญเสียหรือบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ จากปัจจัยภายนอกร่างกาย และมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรอย่าง ลื่นเชิง ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.



- ๒ -

๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๒.๔ ในกรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนในการเสนอราคา ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ความคุ้มครองการประกันภัย

๓.๑ คัดกรองเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยคัดกรองช่วงอายุของเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน ๑,๔๓๓,๒๕๗ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) แบ่งตามช่วงอายุได้ ดังนี้

๓.๑.๑ เกษตรกรชาวสวนยาง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี	จำนวน ๒๔๖,๖๐๓ ราย
๓.๑.๒ เกษตรกรชาวสวนยาง อายุ ๔๑ - ๖๐ ปี	จำนวน ๗๓๘,๕๑๓ ราย
๓.๑.๓ เกษตรกรชาวสวนยาง อายุ ๖๑ - ๗๐ ปี	จำนวน ๒๖๕,๒๓๙ ราย
๓.๑.๔ เกษตรกรชาวสวนยาง อายุมากกว่า ๗๐ ปี	จำนวน ๑๘๒,๕๐๒ ราย

๓.๒ ให้ความคุ้มครองตลอด ๒๔ ชั่วโมง สำหรับความสูญเสียหรือบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง รวมถึงภัยที่เกิดจากพื้นที่เสี่ยงภัย

๔. ระยะเวลาเอาประกันภัย

ระยะเวลาในการเอาประกันภัยเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๕. กำหนดการยื่นซองและเปิดซองเสนอราคา

๕.๑ กำหนดยื่นซองเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์ อาคาร ๑ ชั้น ๖ การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๕.๒ กำหนดเปิดซองเสนอราคา ณ ห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์ อาคาร ๑ ชั้น ๖ การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

๖. การพิจารณาคัดเลือก

๖.๑ การยางแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจากเบี้ยประกันภัยรวมและความคุ้มครองการประกันภัย ตลอดทั้งเงื่อนไขพิเศษและอื่น ๆ และสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดก็ได้ ตามที่การยางแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรชาวสวนยาง

๖.๒ การยางแห่งประเทศไทยในฐานะผู้เอาประกันภัยจะไม่รับราคาที่เสนอทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจรับพิจารณาทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยกเลิกการเสนอราคาทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยถือประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นสำคัญ โดยผู้ยื่นไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากการยางแห่งประเทศไทย

/ผู้สนใจ...

กำหนดการยื่นซองเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมสภาสถาบันพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ เวลา 10.00 น.-12.00 น. กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 13 สิงหาคม เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ดังนั้นบริษัทไหนสนใจก็สามารถมายื่นซองขอได้เปิดกว้างมาก เพื่อให้ชาวสวนได้รับประโยชน์สูงสุด เบี้ยจ่ายต่ำสุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 06:58

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดซิงค์ประกันภัยชาวสวนยาง 1.3 ล้านบาท

- ๓ -

ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ ๖๗/๒๕ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๓๓ ๒๒๒๒ ต่อ ๒๔๓ - ๒๔๕ โทรสารหมายเลข ๐ ๒๔๓๔ ๒๒๔๔ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่ <http://www.raot.co.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล)

รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร
ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 06:49

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินผสมน้ำยางสร้างบ้านคว่ำรางวัล



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

กยท.หนุนงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินผสมน้ำยางสร้างบ้านคว่ำรางวัล

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.



แชร์ 0



ทวีต



ติดตามแนวหน้า

✓ ถูกใจ 4.5 แสน



ให้เราอ่านให้ฟัง

▶ ฟังข่าว

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมและผลิตยางเปิดเผยว่า กยท.จัดกิจกรรมโครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทำให้ได้เห็นการนำยางพาราไปใช้หลากหลายรูปแบบจากภาคประชาชน โดย กยท.มอบเงินรางวัลเป็นกำลังใจต่อยอดผลงาน ให้แต่ละชิ้นงานรวม 270,000 บาท มีทั้งหมด 25 รางวัล

นายประชุม คำพูน วิศวกรก่อสร้างและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณบุรี ผู้ได้รับรางวัลระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการร่วมประดิษฐ์อิฐดินดิบที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม กล่าวว่า ตนและทีมงานมองว่าที่ผ่านมาการนำคุณสมบัติข้อดีของน้ำยางไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง จึงเกิดความคิดว่า น่าจะนำน้ำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้างระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สร้างบ้านดิน นอกจากเพิ่มมูลค่าให้น้ำยางพาราแล้ว ยังส่งเสริมสนับสนุนผู้ปลูกบ้านดินให้คงอยู่ต่อไป และช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“บ้านดินมีอยู่มากแถบภาคกลางฝั่งตะวันตก แต่มีข้อจำกัดเวลาฝนตกมากๆ บ้านดินจะถูกกัดเซาะง่าย ต้องซ่อมแซมบ่อย ทำให้ปลวกกิน เกิดเชื้อราได้ง่าย ผมและทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะนำน้ำยางมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้ส่วนผสมในอัตราส่วนน้ำยางพาราสด 10% ต่อ 1 ชิ้นงาน เพื่อผลิตอิฐดินดิบในการก่อสร้างบ้านดินหรือผสมในดินฉาบ อาศัยคุณสมบัติเด่นด้านการทึบน้ำของน้ำยางพารา” นายประชุมกล่าว

สำหรับผลการทดสอบพบว่า อิฐดินดิบที่ผสมน้ำยางพารา ช่วยทำให้บ้านทนการกัดเซาะและชะล้างสูงมากเทียบเท่าปูนซีเมนต์ น้ำยางสดทำให้เกิดปฏิกิริยามีฟิล์มบางๆ มาเคลือบพื้นผิว ปลวกไม่สามารถกัดกินได้ ไม่เกิดเชื้อรา นอกจากนี้ ยังพัฒนาต่อยอดนำข้อดีของน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมใส่เครื่องอัดอิฐบล็อก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 06:49

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินผสมน้ำยางสร้างบ้านคว่ำรางวัล

เกิดเป็นแผ่นผนังดินอัด สีเส้นสวยงาม เป็นฉนวนกันความร้อน และได้จุดเด่นสูงสุดที่ทนการชะล้างเป็นอย่างดี ที่สำคัญราคาถูกกว่าก้อนดินแบบเดิมตอบสนองความต้องการของชุมชน เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยว และผู้มีรายได้น้อย

“ปัจจุบันมีการนำแผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปไปสร้างเป็นรีสอร์ท บ้านพักใน จ.ราชบุรี รวมทั้งอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร โดยนวัตกรรมชิ้นนี้จดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 08-1665-4755 หรือที่สถาบันวิจัยยาง กยท. โทรศัพท์ 0-2579-1576” นายประชุมกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08:20

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินผสมน้ำยางสร้างบ้านคว่ำรางวัล

RYT9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ่น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี

แห้วหน้า

กยท.หนุนงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินผสมน้ำยางสร้างบ้านคว่ำรางวัล

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
00:00:58 น.

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมและผลิตยาง เปิดเผยว่า กยท.จัดกิจกรรมโครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทำให้ได้เห็นการนำยางพาราไปใช้หลากหลายรูปแบบจากภาคประชาชน โดย กยท.มอบเงินรางวัลเป็นกำลังใจต่อยอดผลงาน ให้แต่ละชิ้นงานรวม 270,000 บาท มีทั้งหมด 25 รางวัล

นายประชุม คำพุ่ม วิศวกรก่อสร้างและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ผู้ได้รับรางวัลระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการร่วมประดิษฐ์อิฐดินดิบที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม กล่าวว่า ตนและทีมงานมองว่าที่ผ่านมามีการนำคุณสมบัติของน้ำยางไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง จึงเกิดความคิดว่าน่าจะนำน้ำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้างระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สร้างบ้านดิน นอกจากเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราแล้ว ยังส่งเสริมสนับสนุนผู้ปลูกบ้านดินให้คงอยู่ต่อไป และช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

"บ้านดินมีอยู่มากแถบภาคกลางฝั่งตะวันตก แต่มีข้อจำกัดเวลาฝนตกมากๆ บ้านดินจะถูกกัดเซาะง่ายต้องซ่อมแซมบ่อย ทำให้ปลวกกิน เกิดเชื้อราได้ง่าย ผมและทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะนำน้ำยางมาใช้แก้ปัญหา ดังกล่าว โดยใช้ส่วนผสมในอัตราส่วน แห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมและผลิตยาง เปิดเผยว่า กยท.จัดกิจกรรมโครงการประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทำให้ได้เห็นการนำยางพาราไปใช้หลากหลายรูปแบบจากภาคประชาชน โดย กยท.มอบเงินรางวัลเป็นกำลังใจต่อยอดผลงาน ให้แต่ละชิ้นงานรวม 270,000 บาท มีทั้งหมด 25 รางวัล



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08:20

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.หนุนงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินผสมน้ำยางสร้างบ้านคว่ำรางวัล

นายประชุม คำพุ่ม วิศวกรก่อสร้างและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ผู้ได้รับรางวัลระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการร่วมประดิษฐ์อิฐดินดิบที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม กล่าวว่า ตนและทีมงานมองว่าที่ผ่านมาการนำคุณสมบัติที่ดีของน้ำยางไปใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง จึงเกิดความคิดว่าน่าจะนำน้ำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้างระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สร้างบ้านดิน นอกจากเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราแล้ว ยังส่งเสริมสนับสนุนผู้ปลูกบ้านดินให้คงอยู่ต่อไป และช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

"บ้านดินมีอยู่มากแถบภาคกลางฝั่งตะวันตก แต่มีข้อจำกัดเวลาฝนตกมากๆ บ้านดินจะถูกกัดเซาะง่ายต้องซ่อมแซมบ่อย ทำให้ปลวกกิน เกิดเชื้อราได้ง่าย ผมและทีมงานจึงมีแนวคิดที่จะนำน้ำยางมาใช้แก้ปัญหา ดังกล่าว โดยใช้ส่วนผสมในอัตราส่วน น้ำยางพาราสด 10% ต่อ 1 ชั่งงาน เพื่อผลิตอิฐดินดิบในการก่อสร้างบ้านดินหรือผสมในดินฉาบ อาศัยคุณสมบัติเด่นด้านการทับน้ำของน้ำยางพารา" นายประชุมกล่าว

สำหรับผลการทดสอบพบว่า อิฐดินดิบ ที่ผสมน้ำยางพารา ช่วยทำให้บ้านทนการกัดเซาะและชะล้างสูงมากเทียบเท่าปูนซีเมนต์ น้ำยางสดทำให้เกิดปฏิกิริยามีฟิล์มบางๆ มาเคลือบพื้นผิว ปลวกไม่สามารถกัดกินได้ ไม่เกิดเชื้อรา นอกจากนี้ ยังพัฒนาต่อยอดนำข้อดีของน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมใส่เครื่องอัด อิฐบล็อก เกิดเป็นแผ่นผนังดินอัด สีสีนสวยงาม เป็นฉนวนกันความร้อน และได้จุดเด่นสูงสุดที่ทนการชะล้างเป็นอย่างดี ที่สำคัญราคาถูกกว่าก่อนดินแบบเดิมตอบสนองความต้องการของชุมชน เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวและผู้มีรายได้น้อย

"ปัจจุบันมีการนำแผ่นผนังดินอัดสำเร็จรูปไปสร้างเป็นรีสอร์ท บ้านพักในจ.ราชบุรี รวมทั้งอาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรร โดยนวัตกรรมขั้นนี้จัดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ๓.รังสิตนครนายก ๓.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 08-1665-4755 หรือที่สถาบัน วิจัยยาง กยท. โทรศัพท์ 0-2579-1576" นายประชุมกล่าว